

NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH”, BẠO LOẠN LẬT ĐỔ CỦA CÁC THỂ LỰC THÙ ĐỊCH ĐỐI VỚI VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

TRÌNH XUÂN THẮNG*

Ngày nhận bài: 09/03/2017; ngày sửa chữa: 04/04/2017; ngày duyệt đăng: 07/04/2017.

Abstract: “Peaceful Evolution” theory in international political thought refers to the alleged attempt to affect political transformation of the socialist system by peaceful means of imperialism and the hostile forces. This article presents tasks and solutions to prevent and fight against strategy “peaceful evolution” and subversive violence of enemy forces of Vietnam in the current period.

Keywords: Peaceful evolution, subversive violence.

Trong bối cảnh quốc tế mới, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch thường xuyên thay đổi chiến lược và phương thức chống phá cách mạng nước ta: “diễn biến hòa bình” (DBHB) gây bạo loạn lật đổ (BLLĐ); sử dụng chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền” để can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta. Do vậy, phương thức đấu tranh phi vũ trang ngày càng giữ vị trí quan trọng và được chúng ta nhận thức đầy đủ hơn.

1. Những hiểu biết chung về DBHB, BLLĐ

1.1. Khái niệm DBHB, BLLĐ:

Diễn biến hoà bình là chiến lược cơ bản của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động, đứng đầu là Mĩ nhằm lật đổ từ bên trong chế độ chính trị - xã hội của các nước tiến bộ, trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa (XHCN), chủ yếu bằng các biện pháp phi quân sự.

Nội dung chính của DBHB là: - Sử dụng mọi thủ đoạn phi quân sự, kết hợp với răn đe quân sự để ngấm phá từ bên trong, tạo ra các lực lượng chính trị đối lập núp dưới chiêu bài tự do, dân chủ, nhân quyền; - Kích động các mâu thuẫn tôn giáo, dân tộc, sắc tộc; - Triệt để khai thác và lợi dụng những khó khăn, sai sót của nhà nước hiện hành, tạo nên sức ép ngày càng lớn buộc lãnh đạo nhà nước phải từng bước chuyển hoá, thay đổi đường lối chính trị, nhường quyền lãnh đạo cho lực lượng đối lập.

BLLĐ là hành động chống phá bằng bạo lực có tổ chức của lực lượng phản động, gây rối loạn trật tự an ninh xã hội, nhằm lật đổ chính quyền tiến bộ (cách mạng), thiết lập chính quyền phản động ở địa phương hoặc trung ương. BLLĐ là một thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động trong chiến lược DBHB để xoá bỏ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Một số đặc trưng chủ yếu của BLLĐ: - Là hoạt động bằng bạo lực có tổ chức của chủ nghĩa đế quốc và lực lượng phản động để chống phá các nước tiến bộ, trước hết là các nước XHCN; - Mục đích của BLLĐ nhằm lật đổ chính quyền tiến bộ, thiết lập chính quyền phản động ở địa phương hoặc trung ương. DBHB là quá trình tạo nên những điều kiện, thời cơ cho BLLĐ. Cả DBHB và BLLĐ đều cùng bản chất phản cách mạng trong âm mưu chống phá các nước tiến bộ, trước hết là các nước XHCN.

1.2. Quá trình hình thành phát triển chiến lược DBHB. DBHB lúc đầu được chủ nghĩa đế quốc sử dụng như là một phương thức, thủ đoạn luôn gắn với chiến lược quân sự, hỗ trợ cho chiến lược quân sự, dần dần phát triển thành một chiến lược hoàn chỉnh trong chiến lược phản cách mạng toàn cầu của chúng. Quá trình đó được diễn ra sơ lược như sau:

Những năm 40-50 của thế kỉ trước (sau khi chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc (1945)): - Ngày 22/12/1946 người đại diện của Mĩ ở Liên Xô đã trình lên Chính phủ Mĩ kế hoạch chống Liên Xô toàn diện: bao vây quân sự; phong toả kinh tế; lật đổ chính trị; có thể dùng vũ lực can thiệp. Cũng thời gian này, giám đốc CIA (cơ quan tình báo Mĩ) tuyên bố: mục tiêu là phải gieo rắc ở Liên Xô sự hỗn loạn và phải bắt đầu bằng chiến tranh tâm lí, thay giá trị của họ bằng đồ rơm và tìm mọi cách ủng hộ và nâng đỡ đám gọi là “nghệ sĩ” để họ truyền bá bạo lực, đồi trụy, chủ nghĩa vô liêm sỉ, phản bội. Tóm lại, mọi thứ vô đạo đức. Từ đó chiến tranh tâm lí chống Liên Xô được nâng lên hàng quốc sách ở Mĩ, gọi là chiến tranh tâm lí tổng lực. Trong hai năm 1949-1950, Mĩ đã chi 50 triệu đô la cho hoạt

* Trung tâm Giáo dục an ninh - Quốc phòng, Trường Đại học Hồng Đức

động chiến tranh tâm lý, năm 1949 Mỹ lập Ủy ban châu Âu tự do có đài phát thanh riêng (đài phát thanh "Châu Âu tự do"). Như vậy đến những năm 50, ý tưởng DBHB đã được bổ sung cho chiến lược tiến công quân sự; - Những năm 60 Tổng thống John F. Kennedy đưa ra chiến lược hoà bình, với chính sách "mũi tên và cành ô lư". Từ đây, DBHB bước đầu trở thành chiến lược của chủ nghĩa đế quốc và luôn đi bên cạnh sức mạnh quân sự; - Những năm 70, Tổng thống Richard Nixon triệt để sử dụng chính sách ngoại giao "cây gậy và củ cà rốt". Với chính sách này, Mỹ vừa đe dọa bằng sức mạnh quân sự, vừa mua chuộc bằng lợi ích kinh tế nhằm khuất phục các nước, nhất là các nước chậm phát triển. Trên thực tế, một mặt tiếp xúc hoà hoãn với các nước XHCN: tiến hành thăm thấu tư tưởng và văn hoá, gieo rắc hạt giống phá hoại từ bên trong; thực hiện đối thoại thay cho đối đầu đối với Liên Xô và các nước XHCN. Đàm phán trên thế mạnh là một phương sách của R. Nixon để thực hiện DBHB trong giai đoạn này; - Những năm 80, lúc này các nước XHCN thực hiện cải tổ, cải cách, đổi mới, đây là một chủ trương đúng đắn nhằm làm cho XHCN phát triển. Nhưng quá trình thực hiện, có một số sai lầm, kể địch lợi dụng và chúng dùng DBHB ráo riết tiến công nhằm làm các nước XHCN sụp đổ; - Năm 1988, R. Nixon xuất bản cuốn sách "1999 chiến thắng không cần chiến tranh" - cơ sở làm mốc cho sự hoàn chỉnh chiến lược DBHB về lý luận. Năm 1989, Tổng thống George Bush đi thăm một số nước XHCN Đông Âu: Ba Lan, Hungary, đã phát hiện ra những mâu thuẫn trong nội bộ Đảng Cộng sản và những sai lầm của Đảng trong xây dựng chủ nghĩa xã hội. G. Bush đã xúc tiến nhanh chóng học thuyết "Vượt trên ngăn chặn". Và vào cuối những năm 80 đầu những năm 90, DBHB được chủ nghĩa đế quốc thực hiện ráo riết, nó trở thành một chiến lược tiến công mạnh mẽ vào các nước XHCN Đông Âu và Liên Xô, làm cho các nước này nhanh chóng bị sụp đổ.

Tóm lại, DBHB có một quá trình hình thành phát triển khá rõ nét. Quá trình đó theo một trình tự, lúc đầu là một phương thức, một thủ đoạn dần phát triển thành một chiến lược hoàn chỉnh nằm trong chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu là Mỹ. Chiến lược đó luôn gắn với chiến lược quân sự của Mỹ.

2. Âm mưu thủ đoạn của chiến lược "DBHB", BLLĐ đối với Việt Nam

2.1. Về âm mưu. Chủ nghĩa đế quốc và các thế

lực thù địch luôn coi Việt Nam là một trọng điểm trong chiến lược "DBHB" chống chủ nghĩa xã hội: - Từ đầu năm 1950 đến 1975: chủ nghĩa đế quốc dùng quân sự để xâm lược và muốn biến Việt Nam thành thuộc địa vĩnh viễn của chúng nhưng cuối cùng đã bị thất bại hoàn toàn. Âm mưu không thành, chúng chuyển sang chiến lược mới như: "bao vây cấm vận kinh tế", "cô lập về ngoại giao", kết hợp với "DBHB", BLLĐ nhằm xoá bỏ chế độ XHCN ở Việt Nam; - Từ năm 1975-1994: lợi dụng nước ta gặp nhiều khó khăn về kinh tế, xã hội do hậu quả của chiến tranh để lại và sự biến động chế độ XHCN ở Liên Xô, Đông Âu, và các thế lực thù địch càng ráo riết đẩy mạnh "DBHB" đối với Việt Nam; - Từ năm 1995 đến nay: trước những thắng lợi to lớn của công cuộc đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng XHCN do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, các thế lực thù địch lại tiếp tục điều chỉnh thủ đoạn chống phá cách mạng nước ta. Chúng tuyên bố xoá bỏ "cấm vận kinh tế", bình thường hoá quan hệ ngoại giao để chuyển sang thủ đoạn mới, đẩy mạnh hoạt động xâm nhập như "đính liú", "ngâm", "sâu, hiểm" nhằm chống phá cách mạng Việt Nam.

2.2. Về thủ đoạn. Mục tiêu nhất quán của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch trong sử dụng chiến lược "DBHB" đối với cách mạng Việt Nam là thực hiện âm mưu xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xoá bỏ chế độ XHCN, lái nước ta theo con đường chủ nghĩa tư bản và lệ thuộc vào chúng... Để đạt được mục tiêu đó, các thế lực thù địch không từ bỏ bất kì thủ đoạn chống phá nào như sử dụng bạo lực phi vũ trang, bạo lực vũ trang, kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội... Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta hiện nay là toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, tinh vi, thâm độc và nhiều thủ đoạn tinh vi khó nhận biết, cụ thể:

- *Thủ đoạn về chính trị:* Các thế lực thù địch kích động đòi thực hiện chế độ "đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập", "tự do hoá" mọi mặt đời sống xã hội, từng bước phá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chế độ XHCN ở Việt Nam. Chúng tập hợp, nuôi dưỡng các tổ chức, phân tử phản động trong nước và ngoài nước, lợi dụng các vấn đề "dân chủ", "nhân quyền", "dân tộc", "tôn giáo" để chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân và khối đại đoàn kết dân tộc, làm mất đi vai trò lãnh đạo của Đảng. Tận dụng những sơ hở trong đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước ta, sẵn sàng can

thiệt trắng trợn bằng sức mạnh quân sự để lật đổ chế độ XHCN ở Việt Nam.

- *Thủ đoạn về tư tưởng văn hoá:* Chúng thực hiện nhiều hoạt động nhằm xoá bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Phá vỡ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, ra sức truyền bá tư tưởng tư sản vào các tầng lớp nhân dân. Lợi dụng xu thế mở rộng hợp tác quốc tế, du nhập những sản phẩm văn hoá đồi trụy, lối sống phương Tây để kích động lối sống tư bản trong thanh niên, từng bước làm phai mờ bản sắc văn hoá và giá trị văn hoá của dân tộc Việt Nam.

- *Thủ đoạn trong lĩnh vực dân tộc - tôn giáo:* Chúng lợi dụng những khó khăn ở những vùng đồng bào dân tộc ít người, những tồn tại do lịch sử để lại, trình độ dân trí của một bộ phận đồng bào còn thấp và những khuyết điểm trong thực hiện các chính sách dân tộc, tôn giáo của một bộ phận cán bộ để kích động tư tưởng đòi lợi ích, tự quyết dân tộc. Lợi dụng chính sách tự do tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta để truyền đạo trái phép nhằm thực hiện âm mưu tôn giáo hoá dân tộc, từng bước gây mất ổn định xã hội và làm chệch hướng XHCN ở Việt Nam.

- *Thủ đoạn trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh:* Các thế lực thù địch lợi dụng xu thế mở rộng hợp tác quốc tế, thực hiện xâm nhập, tăng cường hoạt động tình báo thu thập bí mật quốc gia. Chúng kích động đòi phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối với lực lượng vũ trang. Đối với quân đội và công an, các thế lực thù địch chủ trương vô hiệu hoá sự lãnh đạo của Đảng với luận điệu "phi chính trị hoá" làm cho các lực lượng này xa rời mục tiêu chiến đấu.

- *Thủ đoạn trên lĩnh vực đối ngoại:* Các thế lực thù địch lợi dụng chủ trương Việt Nam mở rộng hội nhập quốc tế, mở rộng quan hệ hợp tác với các nước trên thế giới để tuyên truyền và hướng Việt Nam theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản. Hạn chế sự mở rộng quan hệ hợp tác của Việt Nam đối với các nước trên thế giới, tìm cách ngăn cản những dự án đầu tư quốc tế vào Việt Nam. Đặc biệt, chúng rất coi trọng việc chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam với Lào, Campuchia và các nước XHCN, hạ thấp uy tín của nước ta trên trường quốc tế.

3. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phòng chống chiến lược "DBHB", BLLĐ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

3.1. Nhiệm vụ cơ bản:

3.1.1. Giữ vững hòa bình, ổn định để thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH, HĐH đất nước theo định hướng XHCN. Đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, bảo đảm cho chúng ta xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

3.1.2. Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, kết hợp chặt chẽ với bảo vệ Đảng, bảo vệ vững chắc an ninh chính trị nội bộ.

3.1.3. Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế gắn với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, đẩy mạnh CNH, HĐH; không ngừng nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm công bằng xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, đồng thời chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

3.1.4. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, mở rộng dân chủ XHCN đi đôi với tăng cường trật tự kỉ cương, chú trọng giải quyết các vấn đề dân tộc, tôn giáo, nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức quần chúng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

3.1.5. Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn dân, trong đó quân đội nhân dân, công an nhân dân là lực lượng nòng cốt.

3.1.6. Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, mở rộng hợp tác quốc tế theo tinh thần "Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển".

3.2. Những giải pháp chủ yếu:

3.2.1. Đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực trong xã hội, giữ vững định hướng XHCN trên các lĩnh vực, chống nguy cơ tụt hậu về kinh tế. Đây là giải pháp hữu hiệu để giữ vững và thúc đẩy yếu tố bên trong của đất nước luôn ổn định.

3.2.2. Nâng cao nhận thức về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nắm chắc mọi diễn biến không để bị động, bất ngờ: - Giáo dục rộng rãi trong toàn xã hội để mọi người dân Việt Nam, mọi tổ chức chính trị, xã hội đều nhận thức sâu sắc âm mưu thủ đoạn trong chiến lược "DBHB" của kẻ thù chống phá cách mạng Việt Nam; - Đấu tranh phê phán những biểu hiện mơ hồ, mất cảnh giác cách mạng trong nội bộ nhân dân, sinh viên trước âm mưu, thủ đoạn thâm hiểm trong chiến lược "DBHB" của kẻ thù chống phá nước ta hiện nay; - Mỗi người dân Việt Nam phải có tri thức, có bản lĩnh chính trị, có phương pháp xem xét, phát hiện và báo cáo kịp thời thủ đoạn chống

phá của kẻ thù cho cơ quan có chức năng xử lý, không để bất ngờ.

3.2.3. Xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc cho toàn dân. Đối với nước ta, bảo vệ Tổ quốc là một trong hai nhiệm vụ chiến lược của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, củng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các thành quả cách mạng do chủ nghĩa đế quốc đứng đầu là Mĩ và các thế lực thù địch tấn công quyết liệt vào độc lập chủ quyền của các quốc gia, dân tộc đặc biệt là các nước XHCN trong đó có nước ta. Giáo dục ý thức bảo vệ Tổ quốc phải mang tính toàn diện nhưng tập trung vào: - Giáo dục tình yêu quê hương, đất nước, tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù chống phá nước ta; - Giáo dục quan điểm, đường lối của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc XHCN trong giai đoạn cách mạng mới; - Giáo dục tinh thần xả thân vì Tổ quốc, quyết tử để Tổ quốc quyết sinh; - Hình thức giáo dục phải đa dạng, phù hợp với từng đối tượng.

3.2.4. Xây dựng cơ sở chính trị, xã hội vững mạnh về mọi mặt bảo đảm cho chế độ xã hội luôn ổn định, phát triển. Do vậy, phải luôn chú trọng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh, theo quan điểm của Đảng: đoàn kết các dân tộc, tôn giáo, giai cấp, tầng lớp nhân dân, mọi thành phần kinh tế, mọi giới, mọi lứa tuổi, mọi vùng, mọi miền đất nước, đoàn kết trong Đảng và ngoài Đảng, người đang công tác và người đã nghỉ hưu, người trong nước và người đang sinh sống ở nước ngoài; nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng, phẩm chất, đạo đức, lối sống của đảng viên, năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng ở các cấp, nhất là cơ sở; duy trì nghiêm kỉ luật của Đảng ở các cấp, xử lý kịp thời những đảng viên, tổ chức Đảng có khuyết điểm, khen thưởng kịp thời những đảng viên, tổ chức Đảng và quần chúng thực hiện tốt đường lối, chủ trương Điều lệ Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.

3.2.5. Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang ở địa phương vững mạnh. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên phải rộng khắp ở tất cả các làng bản, xã phường, thị trấn, các cơ quan, tổ chức và đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Bảo đảm triển khai thể trận phòng thủ ở các địa phương, cơ sở. Phải chú trọng giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa số lượng và chất lượng nhưng lấy chất lượng là chính.

3.2.6. Xây dựng, luyện tập các phương án, các tình huống chống “DBHB”, BLLĐ của địch. Mỗi thủ

đoạn, hình thức, biện pháp mà kẻ thù sử dụng trong chiến lược “DBHB”, BLLĐ cần có phương thức xử lý cụ thể, hiệu quả. Khi mỗi tình huống bạo loạn xảy ra, cần phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân và của cả hệ thống chính trị, xử lý theo nguyên tắc nhanh gọn - kiên quyết - linh hoạt - đúng đối tượng - không để lan rộng, kéo dài. Xây dựng đầy đủ, luyện tập các phương án sát với diễn biến từng địa phương, từng đơn vị, từng cấp, từng ngành Hoạt động xử lý BLLĐ phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền, các ngành tham mưu, quân đội và công an.

3.2.7. Đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân lao động. Đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH đất nước theo định hướng XHCN thực chất là để tạo ra cơ sở vật chất, phát triển lực lượng sản xuất và từng bước hoàn thiện quan hệ sản xuất XHCN, đồng thời là điều kiện để tăng năng suất lao động của xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân lao động để tạo nên sức mạnh của thế trận “lòng dân”.

Những giải pháp trên đây có mối quan hệ chặt chẽ, tạo thành một chỉnh thể thống nhất nhằm đấu tranh ngăn ngừa âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược “DBHB”, BLLĐ của kẻ thù sử dụng để chống phá cách mạng Việt Nam hiện nay. Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ này không nên coi nhẹ hoặc tuyệt đối hoá một giải pháp nào.

Chúng ta xác định, chống chiến lược DBHB, BLLĐ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch với cách mạng nước ta là nhiệm vụ cấp bách và lâu dài của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN giai đoạn mới. Đối với cán bộ, giảng viên, sinh viên, việc học tập và nâng cao tri thức nhằm có nhận thức và cái nhìn đúng đắn về chính trị và đường lối của Đảng, Chính phủ là rất quan trọng. □

Tài liệu tham khảo

- [1] Đảng Cộng sản Việt Nam (2003). *Nghị quyết Hội nghị lần thứ IX Ban chấp hành Trung ương về: “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới”*. NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.
- [2] Bộ GD-ĐT (2009). *Giáo trình Giáo dục quốc phòng đại học, cao đẳng* (tập 2) (dùng cho đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng). NXB Giáo dục Việt Nam.
- [3] Bộ GD-ĐT (2014). *Giáo trình Giáo dục quốc phòng - An ninh*, (tập 1) (Dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng). NXB Giáo dục Việt Nam.
- [4] Phan Xuân Sơn (chủ biên, 2010). *Các chuyên đề bài giảng chính trị học*. NXB Chính trị - Hành chính.